

## พระบรมราชาโฆวาท

วันเสด็จพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน ๒๖ นาย  
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓

---

ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจไว้ว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสำนึกถึงความรับผิดชอบของตำรวจ เพราะในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตำรวจย่อมเป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนโดยใกล้ชิด ฉะนั้นในการรักษาสันติสุข นอกจากความรู้ความสามารถในหน้าที่แล้ว ต้องวางตนให้เป็นแบบฉบับอันดี เพราะความนิยมและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และมีความเมตตากรุณา คราใดที่จะให้ความช่วยเหลือราษฎรก็ให้ด้วยความเมตตาปราณี กระทำตนให้เป็นพี่เลี้ยงของประชาชน ถ้าทำได้ดังนี้แล้วประโยชน์และความสุขจะมีแก่บ้านเมืองโดยแท้

**พระราชดำรัส**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖**

---

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดี แก่บรรดานักเรียนนายร้อยตำรวจที่ได้สำเร็จการศึกษา ออกรับราชการเป็นนายตำรวจ และมารับกระบี่ในวันนี้ และขอแสดงความหวังว่าทุกท่านผู้ได้ผ่านการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และการอบรมสั่งสอนในทางวินัยและความประพฤติมาด้วยดีนี้แล้ว คงจะพยายามบำเพ็ญกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของตำรวจไทย โดยดำรงตนให้สมกับเป็นผู้มีหน้าที่พิทักษ์รักษาความสงบ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของอาณาประชาราษฎร์สืบไป จงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีของตำรวจ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และหน้าที่การงาน มีความเมตตาปราณี และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด แต่เข้มแข็งเที่ยงธรรม ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน หรือรับใช้ประชาชนแม้ในสิ่งเล็กน้อย ถ้าท่านพยายามบำเพ็ญตน และช่วยกันอบรมผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติได้ตามคุณธรรมเหล่านี้ ความผาสุกก็ย่อมจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ และเป็นทางเพิ่มพูนชื่อเสียงเกียรติคุณของตำรวจไทย และตัวท่านเองด้วย

ข้าพเจ้าขออวยพรให้แก่บรรดานายตำรวจ ที่ออกรับราชการใหม่นี้ จงประสบความสำเร็จก้าวหน้าด้วยดีในหน้าที่การสืบไปและขอความสุขสวัสดิ์ จงมีแก่ทุกท่านทั่วกัน.

พระราชดำรัส  
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

พ.ศ. ๒๕๔๗

๒ เมษายน ๒๕๔๗

วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับบรรดาท่านที่ได้มารับเกียรติในครั้งนี้

ในโอกาสที่ท่านจะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากข้อเตือนใจให้สำนึกถึงความรับผิดชอบของท่าน ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก ตำรวจมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เป็นผู้ที่ทางราชการเชื่อถือไว้วางใจ เช่นในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ก้อนุญาตให้ถืออาวุธเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ นับว่าตำรวจเป็นผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงเหนือพลเมืองสามัญ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตำรวจจึงต้องสำนึกถึงเกียรติสงวนเกียรติ มีความสำรวมระมัดระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่มีบงครว หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็น ต้องวางตนให้เป็นตำรวจที่ดีมีจิตใจสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และเป็นมิตรที่ดีต่อประชาชน ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม มีความเมตตา กรุณา เป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเสมอ หากท่านได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านตามนัยที่กล่าวมานี้ สวัสดิภาพและสันติสุขก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราและความสุข ความเจริญก็จะบังเกิดมีแก่ท่านด้วย

นับตั้งแต่บัดนี้ไป ท่านต้องออกไปปฏิบัติราชการตามลำพังปราศจากครู, อาจารย์แนะนำสั่งสอน ท่านต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนที่จะปฏิบัติกิจการใดๆ ลงไป เพราะกฎหมายย่อมคุ้มครองและเป็นคุณแก่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ตรงกันข้ามย่อมลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย แม้จะเป็นเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมายก็ตาม ดังนั้นท่านควรฝึกฝนตนเองบำเพ็ญตนให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ประเพณี ศีลธรรม และกฎหมายเสมอ

ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพร ให้บรรดาผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปรับราชการและข้าราชการตำรวจทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน.

**พระราชดำรัส**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๐๑**

---

วันนี้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอีกวาระหนึ่ง ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยกับนายร้อยตำรวจชุดใหม่ทุกท่านในผลสำเร็จที่ได้รับ

ในการที่ท่านทั้งหลายจะออกรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ขอให้สำนึกถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก ภารกิจอันแท้จริงของตำรวจ ก็คือเป็นผู้รักษากฎหมาย โดยนัยที่ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนพลเมืองด้วยกฎหมายย่อมลงโทษผู้กระทำความผิดทั่วน้ำ แม้จะเป็นผู้รักษากฎหมายเองก็ดี และย่อมให้ความคุ้มครองแก่ทุกผู้ ฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของจงมีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความสำรวมที่จะไม่ใช้อำนาจในทางมิบังควร บำเพ็ญตนเป็นตำรวจที่ดี เป็นมิตรดีต่อประชาชน มีความเมตตากรุณาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกโอกาส ถ้ายังเป็นนายตำรวจแล้ว ภาระที่จะเป็นตำรวจที่ดีก็ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก หวังว่าคงพยายามบำเพ็ญตนและปฏิบัติตามที่วางนี้ เพื่อประโยชน์สุขและสวัสดิภาพของประชาชนพลเมืองและประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราสืบไป

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดานายตำรวจชุดใหม่นี้ ตลอดจนทุกๆท่านที่มาประชุมชุมนุมอยู่ในที่นี้มีความสุขความเจริญด้วยกัน

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๒**

---

วันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส มาประกอบพิธีมอบกระบี่ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา  
ชั้นสูงสุด อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความความยินดีด้วยกับท่าน ที่ได้รับเกียรติในวันนี้

ในการที่ท่านจะออกไปรับราชการ เป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านสำนึกถึงความ  
รับผิดชอบ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้จงหนัก ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่  
ประชาชน ท่านต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางมิบังควร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่  
เป็นมิตรที่ดีของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม มีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งช่วยเหลือ  
แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเสมอ หากท่านได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กล่าว  
มานี้ สวัสดิภาพและสันติสุข ก็จะบังเกิดมีแก่ประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

ต่อไปนี้ท่านจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจใดๆ จะต้องมีความรอบคอบ  
รู้จักยั้งคิด นึกถึงทางได้ทางเสีย เพราะกฎหมายย่อมลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมาย ยิ่งเป็นพนักงานผู้รักษา  
กฎหมายด้วยแล้ว ยิ่งจะต้องระมัดระวังให้จงมาก

อนึ่ง ในวาระอันเป็นวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับ  
บรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขสวัสดิ มีกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติงานใน  
หน้าที่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกระทรวงและชาติบ้านเมืองสืบไป เทอญ.

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มีการประกอบพิธีมอบกระบี่แก่ที่นายร้อยตำรวจตรี ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา  
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง และขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยกับท่านทั้งหลายที่ได้มา  
รับเกียรติในวันนี้

ในการนี้ท่านทั้งหลายจะออกรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ขอให้ท่านจงระลึกอยู่เสมอว่าภารกิจ  
ของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ท่านทั้งหลายจักต้องรับผิดชอบต่อภารกิจนั้น ในการ  
ปฏิบัติหน้าที่ของได้สั่งวรระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่เกินขอบเขต ก่อนที่จะปฏิบัติการใดๆจนใคร่ครวญยัง  
คิดถึงทางได้ทางเสียให้รอบคอบ เพราะกฎหมายย่อมกำหนดลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย  
แม้ผู้นั้นจะเป็นพนักงานรักษากฎหมายก็ตาม ขอให้พยายามปฏิบัติแต่ในทางที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ  
ประเพณี รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดศีลธรรมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เป็นมิตรที่ดีของ  
ประชาชน ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม มีเมตตาปราณีเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งจะช่วยเหลือให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็น  
ประโยชน์แก่ประชาชนอยู่เสมอ หากท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กล่าวมานี้ ก็  
จักเป็นทางให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป

ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน

**พระบรมราชาโองการ**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่ได้รับเกียรติในวันนี้

ในการนี้ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจให้ท่านจงระลึกอยู่เสมอว่า ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ขอให้สังวรระวังที่จะไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ควรหรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็น ต้องวางตนให้เป็นนายตำรวจที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบประเพณี รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดศีลธรรมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม พร้อมทั้งจะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ หากท่านได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกันไปตามที่กล่าวมานี้ สวัสดิภาพและสันติสุขก็จะบังเกิดแก่ประชาชน และประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราและตัวท่านเองก็จะประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

ในที่สุดนี้ ขออวยพรให้นายตำรวจที่ออกมารับราชการใหม่นี้ ตลอดบรรดาท่านที่ได้มาร่วมในพิธี จงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

**พระบรมราชาโหวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีมอบกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อบรรดาท่านที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญแห่งชีวิตราชการของท่าน

ทุกๆคราวที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาในพิธีนี้ ได้เคยย้ำแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาทุกรุ่นว่า ภารกิจอันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และขอให้นายตำรวจเหล่านั้นหมั่นระลึกเป็นประจำ เพื่อจะได้สั่งวรและระวังการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบที่ควร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม พร้อมทั้งจะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติอยู่เสมอ รวมความมาให้ทุกคนประพฤติตนให้เป็นนายตำรวจที่ดีสมกับความมุ่งหมายของกรมตำรวจ

สำหรับท่านทั้งหลายที่จะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจรุ่นนี้ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ทุกคนได้บำเพ็ญตนและอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน หน้าที่ของตำรวจในการสอดส่องบำบัดทุกข์แก่ประชาชนเป็นภาระที่หนักมาโดยเฉพาะ สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ด้วยปั่นป่วนขึ้นทุกวัน ภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นต่อบ้านเมืองได้จึงขอให้ทุกคนจงพยายามปรับปรุงเพื่อผลงอกกับเหตุการณ์ให้พร้อมไว้เสมอ เพื่อความสงบสุขของประชาชนและชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรา

ในที่สุดนี้ ขออวยพรให้นายตำรวจที่ออกมารับราชการใหม่นี้ ตลอดจนบรรดาท่านที่ได้ร่วมในพิธีจงมีความสุขความเจริญทั่วกัน



**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาประกอบพิธีมอบกระบี่แก่นายร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๐๕ อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่ได้สำเร็จการศึกษา และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายร้อยตำรวจในครั้งนี้

ภารกิจอันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ฉะนั้น เมื่อท่านออกไปรับราชการ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นระลึกถึงเรื่องนี้ และขอให้สำรวมระวังในการใช้อำนาจหน้าที่ อย่าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้ใช้อำนาจในทางที่ชอบกับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด จงยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม พร้อมทั้งจะเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ในที่สุด ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

## พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี  
ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2506  
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๗

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาในพิธีมอบกระบี่แก่นายร้อยตำรวจซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อกับนายร้อยตำรวจใหม่ทั่วกันทุกคน

ในโอกาสที่ท่านทั้งหลาย จะออกรับราชการเป็นนายตำรวจ ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดบางประการไว้แก่ท่าน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันข้างหน้า การที่ท่านได้รับยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้น เท่ากับทางราชการรับรองความสามารถ ตลอดจนมารยาทและคุณธรรม สมควรที่จะไว้วางใจให้รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ ข้อนี้ เป็นเกียรติที่ท่านควรภาคภูมิใจและระลึกถึงเสมอ เพื่อเตือนตัวท่านเองมิให้มีความประมาท ประพฤติตนไปในทางเสื่อม อีกข้อหนึ่งที่ท่านพึงระลึกไว้เป็นนิจ คือการใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่โดยหน้าที่ ภารกิจอันสำคัญของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน จึงขออย่าได้ทำการใดๆ ที่จะทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน ขอให้สำวรณร์ระวังในการใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและความยุติธรรม ขอให้รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดมั่นในความสุจริต และความอารีอารอบพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวทุกอย่าง เพื่อความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติได้ทุกเมื่อ

ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงประสบความสำเร็จและความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2507**  
**วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๘**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาในพิธีมอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับนายตำรวจใหม่ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

ในการที่ท่านทั้งหลายจะเข้ารับราชการต่อไป ขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องหน้าที่ของท่านให้ถ่องแท้เสียก่อน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจนั้น นอกจากจะเป็นการบำบัดความเดือดร้อนและอำนวยความผาสุกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากภัยแห่งการรุกราน ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ทั่วไปในขณะนี้ด้วย หน้าที่ของตำรวจจึงเป็นหน้าที่สำคัญ ที่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างมาก และเป็นภารกิจอันหนัก ที่ต้องใช้ความสามารถ ทั้งทางสติปัญญาและทางการปฏิบัติประกอบกับความเที่ยงตรง ตามหลักแห่งกฎหมายและหลักแห่งศีลธรรมด้วย จึงจะปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ได้ เมื่อท่านทั้งหลายสมัครเข้ารับราชการเป็นตำรวจแล้วเช่นนี้ ขอให้ระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ไว้เสมอ จะได้เป็นเครื่องเตือนตนเอง ให้สำวรระวังปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และด้วยความเสียสละ เพื่อให้สมกับความไว้วางใจจากทางราชการและประชาชน ให้ทำหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรตินี้

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๙**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกรุ่นหนึ่ง ในโอกาสนี้

ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายร้อยตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและได้ความสำเร็จในการศึกษาต่อไปนี้ ท่านทั้งหลายจะต้องเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจ จึงควรจะได้ตระหนักในความสำคัญของหน้าที่ของท่าน ว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน และประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วย งานของตำรวจนับเป็นภาระอันหนัก ที่ต้องอาศัยความสามารถ ทั้งทางด้านการศึกษาปฏิบัติ และทางด้านสติปัญญา ประกอบด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม จึงจะปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์ได้ ขอให้ท่านระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ของท่านดังกล่าวแล้วนี้อยู่เสมอ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง พยายามใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่หน้าที่อย่างเต็มที่ มีความอดทน เสียสละ รอบคอบและยุติธรรม และสังวรระวังมิให้มีความประมาท ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม เพื่อให้สมกับที่เกียรติ และได้รับความไว้วางใจของทางราชการ และประชาชน ให้กระทำหน้าที่อันสำคัญนี้

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์ทั่วกัน.

**พระบรมราชาวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๐**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ในวันที่

ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและจะได้เข้ารับราชการเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป งานของตำรวจเป็นงานสำคัญและต้องรับผิดชอบอย่างมาก ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกจากจะเป็นผู้รักษาความสงบสุขของประชาชนแล้ว ตำรวจยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศอีกด้วย หน้าที่ของตำรวจจึงเป็นหน้าที่ที่หนัก ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติมาก ท่านทั้งหลายจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจจริง มีความอดทนและเสียสละ ตั้งมั่นในความสุจริตและยุติธรรม ละเว้นความประพฤติต่างๆที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ทั้งในทางส่วนตัวและทางระเบียบวินัย เอาใจใส่สอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและผู้ก่อการร้าย และจงระลึกไว้เสมอว่า ตำรวจผู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือย่อหย่อนในหน้าที่นั้น จะกลายเป็นเครื่องมือของผู้บ่อนทำลายโดยมิได้ตั้งใจ

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน

**พระบรมราชาวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย**  
**วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกครั้งหนึ่ง ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและจะได้เข้ารับราชการในหน้าที่อันสำคัญต่อไป ท่านทั้งหลายย่อมทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน เป็นจุดมุ่งหมายที่ฝ่ายผู้รู้กรานมุ่งทำลาย ฉะนั้น งานและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตำรวจ จึงเพิ่มมากขึ้น สำคัญและหนักยิ่งขึ้นในสภการณปัจจุบัน ในวาระที่จะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นครั้งแรกนี้ ขอเตือนให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ ที่มีอยู่ต่อราชการ ต่อประเทศ และต่อประชาชน ขอให้พยายามใช้ความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง เสียสละ และอดทน ตั้งมั่นในความสามัคคี สุจริต และยุติธรรม และระลึกไว้เสมอว่า ถึงแม้ต่อไปท่านจะมีงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ท่านก็มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเป็นอย่างเดียวกัน คือสร้างความปลอดภัยมั่นคงของชาติบ้านเมือง

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๒**  
**เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๓**

---

ทุกคนย่อมทราบดีอยู่แล้ว ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับการคุกคาม และการแทรกซึมของอิทธิพลที่บ่อนทำลายความสงบสุขและความมั่นคง เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดเป็นภาวะและปัญหาอันหนักแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะตำรวจในอันที่จะรักษาความสงบสุข ความยุติธรรมและความมั่นคงของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะเข้ารับหน้าที่ จะต้องทราบและตระหนักถึงภารกิจ และต้องมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สมบูรณ์ด้วยอุดมคติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ขอให้แต่ละคนใช้ความรู้ความฉลาด และความรอบคอบให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด ยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความซื่อสัตย์และสิ่งล่อใจทุกอย่าง ขอให้ระลึกว่า การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความวัฒนาผาสุกให้แก่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นวิธีการอันประเสริฐสุดที่จะป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายและรักษาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติ

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด**  
**ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๓**  
**ณ กระทรวงมหาดไทย**  
**วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๔**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งจะเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้องทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของประเทศและประชาชน

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ขณะนี้ท่านทั้งหลายต่างมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและมีจิตใจอันอันบริสุทธิ์แน่วแน่ ที่จะเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเที่ยงตรง ให้ได้ผลดีที่สุด แต่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจให้บรรลุผลเลิศนั้น ความจริงมิใช่่ง่ายนัก เป็นงานที่ตรากตรำและต้องสู้ด้วยความลำบากยากยิ่ง ทั้งมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอด อุปสรรคสำคัญที่คอยขัดขวางการปฏิบัติงานและทำลายความเป็นตำรวจของท่าน ได้แก่สิ่งล่อใจ ได้แก่คำหวานล่อพร้อมทั้งคำสบประมาทเหยียดหยัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดให้เป็นมลทินและชักนำให้ค่อยๆถลาลงไปในความชั่ว หันเข้าประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดและเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นท่านจะต้องสำรวมระวังตัว ต้องทำใจให้เข้มแข็งเด็ดขาด ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตำรวจไว้ ถ้าทุกคนต่อสู้เอาชนะได้ก็จะประสบความสำเร็จในการทำงาน ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจที่แท้ จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามมากขึ้นๆ และในที่สุดจะเป็นผลให้สถาบันตำรวจเป็นสถาบันที่ผูกดวงมั่นคงอย่างยิ่ง เป็นที่เชื่อได้แน่แท้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้โดยสมบูรณ์

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความแข็งแกร่งทั้งด้วยกายด้วยใจ เพื่อจักได้สามารถปฏิบัติงานสร้างเกียรติคุณและความสำเร็จให้แก่ตนและแก่การตำรวจไทย ทั้งขอให้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน



**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๔**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๕**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และจะได้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติในราชการต่อไป

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน การรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศ และประชาชน มีปัญหาใหญ่และซับซ้อนอย่างยิ่งเกิดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากบ้านเมืองของเรากำลังถูกแทรกซึมบ่อนทำลายและคุกคามโดยอิทธิพลภายนอกประเทศอยู่อย่างหนัก ดังนั้น ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงาน แต่ละคนจะต้องเข้าใจว่า ตนเองได้ตกลงตัดสินใจแล้วว่า จะรับเอาภาระอันยากยิ่งมาเป็นหน้าที่ และจะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จ จะปล่อยให้พลาดพลั้งไม่ได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพราะจะเป็นอันตรายถึงความเป็นความตายของชาติไทย

สำหรับผู้เป็นตำรวจ การต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายต่างๆ ไม่มีวิธีการใดสำคัญและจำเป็นเท่ากับการรักษาความเที่ยงธรรมและความสุจริตที่ใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรักษาความสุจริตยุติธรรมไว้ได้ ที่นั่น การยุ่งก่อกวนทำได้ยากที่สุด แต่ถ้าที่ใดเจ้าหน้าที่ไม่เที่ยงธรรม การก่อกวนร้ายจะทำได้ง่ายดาย จะลุกลามรวดเร็ว และจะแก้ไขได้ยากที่สุด

ขอจงมีความตั้งใจและมั่นใจในหน้าที่ จงใช้ความรู้ ความฉลาด และความสุจริตรอบคอบให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานให้มากที่สุด จงกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง จงยินดีและภูมิใจที่จะรักษาความสุจริตและความยุติธรรม แล้วทุกคนจะเอาชนะอุปสรรคขวากหนามในการทำงานได้โดยปลอดภัย

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขและความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ผู้ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสวัสดิ์ทั่วกัน

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด**  
**จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕**  
**ณ กระทรวงมหาดไทย**  
**วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งต่อไปจะได้เป็นกำลังและเป็นผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่ประเทศและประชาชน

ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง และปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษให้ได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ ท่านทั้งหลายผู้มีความปรารถนาและมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สำเร็จผลอันสมบูรณ์ตรงตามอุดมคติ ควรจักได้พิจารณาด้วยเหตุผลให้เกิดปัญญาเห็นจริงในข้อนี้ สำรวมระวังกายใจให้แน่วแน่ ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตแห่งหน้าที่และความจำเป็น ไม่ยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตน ทั้งไม่ยอมตัวเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะบังคับหรือหลอกล่อให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม เมื่อทำได้ดังนี้ อำนาจของท่านจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทุกคนจะประสบความสำเร็จในการทำงานทุกอย่าง ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของตำรวจที่แท้ และจะเป็นผลทำให้สถาบันตำรวจมีความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์อย่างแท้เที่ยง

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสวัสดิ์ในที่ทั้งปวง มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยกายใจ เพื่อสามารถปฏิบัติงาน สร้างเกียรติคุณและความสำเร็จให้แก่ตนและแก่การตำรวจไทย ทั้งขอให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๖**  
**ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย**  
**วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๗**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่บรรดาผู้ที่นายร้อยตำรวจตรี ผู้ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่งในวาระนี้ และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ทุกวันนี้ ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญ กว้างขวางมาก ต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ตนแก่ท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติการป้องกันปราบปรามศัตรูของแผ่นดินเพื่อรักษาความมั่นคงและอิสรภาพของประเทศด้วย นับว่ามีภารกิจหลัก และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างใหญ่ยิ่ง ผู้ที่จะเป็นตำรวจ จำเป็นต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้แข็งแกร่งเสมอ ทั้งในด้านความรู้ กำลัง และจิตใจ พร้อมกับมีอุดมคติ มีความมั่นคงในความคิดอย่างสูง จึงจะสามารถปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเต็มที่

ท่านทั้งปวงที่สำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เชื่อว่าผ่านการศึกษอบรมมาดีและครบถ้วนทุกๆทาง ทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่โดยถ่องแท้แน่นอนแล้ว ขอให้เข้ารับงานสำคัญนั้นด้วยความมั่นใจ อาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลักเป็นพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ พยายามนำความรู้ความสามารถ ทั้งมวลที่มีอยู่ มาอำนวยความสะดวกความยุติธรรมแก่คนทุกคน ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และสุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ตำรวจนั้นคือหลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน ที่ทุกคนจะเชื่อถือและยกย่องนับถือได้เต็มภาคภูมิ

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและการงาน มีความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ และขอให้ท่านที่มาร่วมในพิธีมีความสุขสวัสดิ์ทั่วกัน.

**พระราชโองการ<sup>(๑)</sup>****สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ****เสด็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำราวดตรี****ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ****ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗****ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน****วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๘**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโอกาสนี้

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จผลในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย  
ซึ่งต่อไปจะได้เป็นบุคคลสำคัญ คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อสร้างเสริมความสุขความมั่นคงของชาติบ้านเมือง

คำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้น ใจความก็บอกแจ้งชัดแล้วว่า เป็นผู้ต้องแบกภาระรับผิดชอบอย่างสูง  
และหนักยิ่ง เพราะการพิทักษ์ความสงบของประชาชนจำนวนมากนั้นกว้างขวางซับซ้อนยิ่งนัก ต้องกระทำ  
ด้วยความตั้งใจ พากเพียร เสียสละ ด้วยกำลังทั้งทางกายทางใจอย่างแรงกล้า ยิ่งในปัจจุบัน จำนวนพลเมือง  
เพิ่มขึ้นมากและรวดเร็วเกินกว่าจำนวนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งผลิตได้ด้วยความยากเย็นรุ่นละไม่มากนัก  
ภาระที่ทุกคนต้องรับไว้จึงต้องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นใจและนิยมนยกย่องผู้ที่เป็นตำรวจอยู่เสมอ  
ตลอดมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องขอให้ความอดทนอดกลั้นเป็นสัญลักษณ์ของท่านทั้งหลายอยู่ตลอดไป  
เพราะการรักษาความสงบภายในบ้านเมือง ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนั้นขึ้นอยู่กับตำรวจแท้ๆ พร้อมกันนั้นก็ต้อง  
ขอร้องให้แต่ละคนทำตนให้เป็นมนุษยย์ให้สมบูรณ์ด้วย

(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่  
ร้อยตำราวดตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗

คำว่า “มนุษย์” นั้นต่างกับ “คน” อยู่มาก คือ “คน” หมายความว่าแค่เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง แต่ “มนุษย์” หมายถึงคนที่มีจิตใจสูง คือมีอุดมคติ เป็นสุภาพชนทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม มีความรักที่กว้างขวาง คือรักผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่รักแต่ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ตน มีความจริงต่อทุกอย่างที่ควรจริงด้วย เช่นจริงต่อคำพูด จริงต่อหน้าที่การงาน จริงต่อประเทศชาติ และสำคัญที่สุดจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ของตัวเอง สรุปแล้วว่า การเป็น “มนุษย์” เป็นภาวะที่ยากที่คนจะเพียรพยายามก้าวให้ถึงได้

ตำราจะต้องเป็นมนุษย์ให้ได้สมบูรณ์ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้ที่ทักขันธ์สันติราษฎร์ได้สำเร็จ และการจะปฏิบัติตัวเป็นมนุษย์เพื่อสามารถทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ตลอดไปนั้น กระทำได้ยากยิ่ง เพราะมักจะต้องประสบอุปสรรค ภัยอันตราย ความบีบคั้นต่างๆทั้งทางกายและทางใจ ทั้งต้องผจญกับพวก “อมนุษย์” คือคนใจต่ำ ผู้ไม่มีหลักการอันชอบธรรม และมักก่อเหตุร้ายความให้เกิดความปั่นป่วนอยู่เสมอ ดังนั้นจึงต้องขอให้ทำใจให้มั่นคงและหนักแน่นให้ตลอดไม่ถอยจากอุดมคติไม่ว่าด้วยเหตุใหญ่น้อยอย่างไร แม้คนสมัยนี้มักจะชอบพูดกันว่าอุดมคติกินเข้าไปไม่ได้ ก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกว่า คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินประการเดียว หากแต่เกิดมาเพื่อปฏิบัติประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์ สำคัญที่สุดขอให้ระลึกไว้ว่าเราเป็นผู้ทำหน้าที่ทั้งปวงด้วยเจตนาบริสุทธิ์เที่ยงตรงที่จะรักษาธรรมหรือความถูกต้องไว้ เพื่อยังประเทศตลอดจนเพื่อนมนุษย์ให้มีสันติสุขและความร่มเย็นเป็นจุดหมายอันสูงสุด

ด้วยอำนาจกุศลเจตนา ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจจะออกไปทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและของชนหมู่มาก ขอให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในจิตใจและในหน้าที่การงาน มีความสวัสดิ์ในที่ทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ มีปัญญาสว่างไสว กำลังกายใจสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนเองและสถาบันตำรวจไทยได้ถ้วนทุกประการ

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาสูงสุด**  
**จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘**  
**ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๙**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย

บ้านเมืองของเราเวลานี้ เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย สภาพเช่นนี้ทำให้เกิดภาระหนักและยากลำบาก ในการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดถึงประเทศชาติ สาเหตุของความวุ่นวายนั้นเนื่องมาจากปัญหาซับซ้อน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วไปในโลก แล้วเรารับเอาอิทธิพลแห่งปัญหานั้นๆ เข้ามา จึงพลอยกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปด้วย แต่ถ้าหากเรารู้เท่าทันถึงสาเหตุว่ามาจากทางใด อย่งไรก็จะทำให้หาทางหลบหลีกแก้ไขให้บรรเทาเบาบางไปได้ตามวิธีการของเรา

ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ มีด้วยกัน ๑๒๗ คน เมื่อเทียบกับปริมาณงานของตำรวจที่มีอยู่ ก็ดูเป็นจำนวนไม่มาก แต่ถ้าหากทุกคนมีจิตใจเป็นตำรวจที่แท้ มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของตน ด้วยสติปัญญาความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ด้วยอุดมคติและความบริสุทธิ์ใจแล้ว จำนวน ๑๒๗ คนนี้ก็นับว่าไม่น้อย ทั้งมีพลังกำลังมาก และมีความหมายอย่างยิ่งในอันที่จะเสริมกำลังที่มีอยู่แล้ว ให้ปฏิบัติดำเนินงานทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายได้

ด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนา ที่ตั้งใจจริงจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน มีความสุขความสวัสดิ์ในทุกสถาน มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทยให้ยิ่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด**  
**จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๙**  
**ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๐**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่บรรดาผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย

ท่านทั้งหลายทราบอยู่เป็นอันดีว่า ต่อไป จะต้องรับภาระรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเข้าใจได้ว่าจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ใจผู้ร้าย กับภัยอันตราย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับความยุ่งยากนานาประการที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้คนทั้งหลายปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ทันและมีแนวความคิดเห็นไปคนละอย่าง การก่ออาชญากรรมและเหตุไม่สงบต่างๆก็มีการนำเอาวิธีการกับทั้งพฤติกรรมอันทันสมัยรุนแรง โหดร้าย อย่างไม่เคยปรากฏแต่ก่อนมาใช้ด้วย แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นหน้าที่โดยแท้จริงของตำรวจทุกคนที่จะต้อง “รักษาสันติราษฎร์” ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ใช้วิถีทางและวิธีการที่เหนือขึ้นไปกว่าเข้าคลี่คลาย ระวังปราบปรามเหตุร้ายต่างๆให้สงบ ขอให้ทุกคนตั้งใจให้มั่นคง ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้เป็นตำรวจให้สำเร็จ ความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้นจะต้องถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของตัวเองด้วย และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น ย่อมเท่ากับขจัดความเดือดร้อนของตนเอง

ในการปฏิบัติงานนี้ ต้องมีความอดทนหนักแน่นให้มาก ทั้งด้วยกายด้วยใจ ต้องรักษากฎหมายระเบียบวินัย และระเบียบปฏิบัติให้เที่ยงตรง ต้องปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด โดยประกอบด้วยปัญญาอันสุขุมรอบคอบ ด้วยความถูกต้องยุติธรรมและความเมตตา มุ่งบำเพ็ญกรณียกิจและบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุด แม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องไม่หวั่นไหวและย่อท้อ

ขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดิ์ มีความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐

ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๑

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในครั้งนี้

การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น ปัจจุบันมีปัญหามาก ทั้งดูเหมือนมีท่าทีว่าจะยังยุ่งยากซับซ้อนต่อไปอีก ทั้งนี้เพราะบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นเหตุทำให้คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน กลับกลายเป็นคนที่คิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิดและเบียดบังผู้อื่น ด้วยอาการและวิธีการต่างๆ อย่างคาดคิดไม่ถึง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจ ไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหรือขอผ่อนปรนอย่างไรได้ เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องกระทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปให้สำเร็จ ขอให้พยายามตั้งใจนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ พร้อมทั้งความฉลาดรอบคอบ ความมานะอดทน และความสุจริตเที่ยงตรง เข้าระงับ ปราบปราม และบรรเทาปัญหาและเหตุร้ายดังกล่าวจนสุดความสามารถ เพื่อให้สภาพการณ์บ้านเมืองคลี่คลายดีขึ้นให้จงได้ ในการนี้จะต้องสำนึกตระหนักไว้เสมอว่า ทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น ก็เป็นความทุกข์ร้อนของตนเองด้วย และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่น แท้จริงคือการขจัดความเดือดร้อนของตนเองด้วยนั่นเอง

ขออำนาจแห่งเจตนาดี ที่ตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและประชาชน จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน มีความสุขความสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทยให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ



## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

ณ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี บรรดาที่ได้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมด้วย ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

นับแต่ไป ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการคอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุข และแก้ก่อกวนประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังหมายถึงการรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย การจับกุมปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิด ตลอดจนศัตรูของชาติอีกด้วย นับเป็นภาระอันหนัก ที่ต้องทนลำบากตรากตรำ ทั้งต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากและภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบสิทธิและอำนาจทางกฎหมายให้ เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต ตำรวจที่แท้จริงจะต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และในสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว และต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน และมีสติยั้งคิดอย่างสูง พร้อมทั้งต้องมีและต้องรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะและสถานะใด ยิ่งเป็นนายตำรวจผู้มีวิชาความสามารถที่ฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว ยังจะต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ที่จะต้องพยายามชวนชวนใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติงานให้เต็มที่ด้วยความมั่นใจและรวดเร็วฉับไว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคอันใดเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ตื่นตระหนก หากแต่ต้องคุมสติให้มั่นคง แล้วใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาทางแก้ไขด้วยปัญญาความรู้ความฉลาด และด้วยความรอบคอบสุขุม ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคชัดแจ้งก่อนทุกครั้ง งานทุกอย่างจึงจะไม่ติดขัดยุ่งเหยิงและจะบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ส่วนรวมทั้งแก่ตนเองได้ตามที่ปรารถนา

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิต มีความสุข ความสวัสดิภาพพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่ราชการตลอดกาลทุกเมื่อ

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่**  
**ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด**  
**จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันจันทร์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๓**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมด้วย ที่ได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งหมายถึงการสอดส่องดูแลทุกข์สุขและแก้ทุกข์ประชาชนอย่างใกล้ชิด การรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมาย รวมทั้งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำความผิด ตลอดจนศัตรูของชาติทุกรูปแบบด้วย นั้น เป็นภาระที่หนักและยากยิ่ง เพราะต้องเผชิญกับปัญหาและอันตรายนานาประการอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างสูงและต้องตั้งใจทำงานด้วยความเข้มแข็งเสียสละ หนักแน่นอดทน ด้วยความมีสติรอบคอบตั้งมั่น และต้องมีความสุจริตยุติธรรม ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัยอันเคร่งครัด กล่าวสั้นโดยรวบยอด คือต้องเพียรพยายามประกอบความดีให้ถึงพร้อมโดยไม่ขาดสายนั่นเอง

การทำความดีนั้น จำเป็นที่เราจะต้องทำร่วมกันและพร้อมๆกัน เพราะเมื่อร่วมกันทำโดยประสานสอดคล้องและสนับสนุนกันให้ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้น ถ้าต่างคนต่างทำ ก็ยากที่จะสำเร็จผลชั่วร้าย ถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง หรือปล่อยปละละเว้นไม่ทำความดี ก็เท่ากับร่วมกันทำความไม่ดี ซึ่งจะนำพาส่วนรวมไปสู่ความเสื่อมและความสูญสลายอย่างแน่นอน จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทุกคน และแต่ละคน ได้นำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

ด้วยอำนาจความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน ให้มีความสุขความสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน ให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติคุณแก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไปได้สมตามความประสงค์ทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด  
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓

และ

พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพื้ทักษาศิป์ตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๒

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จ  
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเข็มพื้ทักษาศิป์ตย์ แก่นายตำรวจ  
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติ  
และความสำเร็จในครั้งนี้

ปัจจุบันนี้ มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ ขึ้นมากมาย ทำให้ตำรวจต้อง  
รับภาระหนักยิ่งขึ้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในการป้องกันปราบปราม  
อาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งคอยบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติอยู่ทุกขณะ  
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถอย่างสูง ทั้งต้องรู้จักใช้ความรู้  
ความสามารถนั้นโดยถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย และนอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว  
ทางด้านจิตใจตำรวจ ก็จำเป็นจะต้องฝึกหัดอบรมเป็นพิเศษ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งถึงขนาด เพื่อจะได้  
สามารถอดทนและอดกลั้นต่อความยากลำบากทุกอย่าง รวมทั้งอาภิสเครื่องเขี้ยววนล่อใจสารพัด มิฉะนั้นจะ  
ไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตำรวจไว้ ให้เหนียวแน่น  
ตลอดไปได้

การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ยาก จะเข้ามา  
แทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว ตำรวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้  
สุดกำลัง ในการเสริมสร้างและสะสมความดีอยู่ทุกเมื่อ ทั้งต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบความดีของตัวอยู่เสมอๆ  
ด้วยว่า ยังมีบริบูรณ์ที่อยู่หรือบกพร่องวิปริตในส่วนใดข้อใดไป จักได้รับปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขให้ทันการ และ  
การสร้างความดีนี้ สำคัญที่สุด จะต้องกระทำให้พร้อมกันทั่วทุกคน ผลการปฏิบัติจึงจะมีประสิทธิภาพเต็มที่  
และช่วยให้บ้านเมืองมีความปรกติเรียบร้อยได้ ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน หรือพากันละเลย ไม่รักษาความ  
ดีแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทุกคนคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้  
เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมุ่งที่จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดไป

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ ละขอให้ทุกๆ  
ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสวัสดิ์ดีจงทั่วกัน

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๔**  
**และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพื้ทักษาริปัตยกรรมแก่นายตำรวจ**  
**ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓ และ รุ่นที่๔**  
**ณ อาคาร ใหม่สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๕**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเข็มพื้ทักษาริปัตยกรรมแก่นายตำรวจ ผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติ และความสำเร้ง

ตามที่เข้าใจกันทั่วไป ตำรวจมีหน้าที่สำคัญอยู่กับการระงับปราบปรามการกระทำผิดหรือ อาชญากรรมต่างๆ และมักจะคิดเห็นกันต่อไปด้วยว่า การประกอบอาชญากรรมในทุกวันนี้ มีชั้นเชิงและกลวิธี ที่แยบยลและรุนแรงมาก ทำให้ตำรวจไม่สามารถที่จะปราบปรามให้ได้ผลเด็ดขาดจริงๆ ได้ ข้อนี้ ถ้าได้ พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า การปราบปรามการกระทำผิดทั้งปวง มิใช่สิ่งที่เกินความสามารถของเจ้า พนักงานแต่อย่างใด เพราะธรรมดาผู้ที่กระทำความชั่วทุจริตนั้น จิตใจมักไม่เป็นปกติ คือถ้าไม่ลุแก่อำนาจ โทษะ ก็ต้องลุแก่อำนาจโลภะ และผู้ใดก็ตาม เมื่อโทษะหรือโลภะเข้าครอบงำแล้ว จะทำสิ่งใดก็ตาม ย่อม ต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดขึ้นเสมอ ไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทำในขณะที่มีจิตใจโปร่งใสเป็น ปกติ เมื่อตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริต ก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่า ต้องเอาชนะผู้กระทำผิดได้เป็น แน่นนอน ดังนี้ จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้หนักแน่นมั่นคงในความสุจริต ถูกต้อง และเป็นกลาง อยู่เสมอทุกเมื่อ เมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นแล้ว จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญ เทียงตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม โดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดี ความสามารถของเรา ได้เลย สำคัญที่สุด จะต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุแก่อำนาจโลภะและโทษะเสียเอง เพราะหากเป็น ดังนั้น จะไม่มีวันที่จะปราบปรามผู้ใดได้

ด้วยอำนาจความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและ ประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน ให้มี ความสุขความสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน ให้สามารถที่จะสร้างเกียรติคุณแก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคง สืบไปได้สมตามความประสงค์ทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี  
ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสนติพิทักษ์แก่  
ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๔  
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์อาชีพแก่  
ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๕

ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๖

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรกับเข็มสนติพิทักษ์ แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๔ และมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์อาชีพ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๕ ในวาระนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ผู้ที่เข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดีกันทุกคนว่า งานในหน้าที่ของตนนั้นเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด ทั้งยังมีภัยอันตรายที่จะต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอีกมาก ในการกำราบปราบปรามผู้ทุจริต ตำรวจทุกคนจึงต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงและหนักแน่นเป็นพิเศษตั้งแต่วาระเริ่มแรกที่จะต้องรักษาความสุจริตและความถูกต้องเป็นธรรมไว้เสมอทุกเมื่อ จะต้องรักษาความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ไว้ไม่ให้เสื่อมถอย จะต้องควบคุมสติความรู้เท่าทันเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลา และจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินัยของตนเองให้กระฉ่างแจ่มชัด พร้อมทั้งจะนำมาใช้ได้ทุกขณะ ความระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอตอนนี้ จะช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ว่าเป็นภาระยากลำบากนั้น ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ใครจะเตือนว่า อุปสรรคสำคัญของตำรวจคือความท้อถอยและความขลาดหวาดหวั่น อันเป็นเครื่องมือบั่นทอนความสามารถและความฉลาดในตนเองอย่างร้ายกาจ ตำรวจจะยอมแพ้แก่ความยากลำบากหรือแก่คนทุจริต ไม่ได้เป็นอันขาด ตรงข้าม จะต้องมั่นใจและระลึกไว้เสมอว่า ตำรวจเป็รฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริต ย่อมอยู่ในสภาพที่เหนือกว่าผู้กระทำความผิดทุกประการ จึงต้องเอาชนะผู้กระทำความผิดได้เป็นแน่นอน และเมื่อแต่ละคนทำจิตใจให้เชื่อมั่นและหนักแน่นได้ดังนี้ ย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงได้ด้วย ความกล้าหาญ เทียงตรง เป็นธรรม และด้วยประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม โดยไม่ทุจริตชนคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของตนได้เลย

ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ และให้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน สามารถที่จะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน

## พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี  
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖

ฯลฯ

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๗

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและเข็มสนธิพิทักษ์และเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์ แก่ นายตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ณ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ข้าราชการตำรวจในปัจจุบันนี้มีหน้าที่ปฏิบัติงานหลายอย่างต่างกัน ในขอบเขตที่กว้างขวางมากยากที่จะกล่าวให้ทั่วถึงได้ หน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆ แล้ววินิจฉัยตัดสินให้ได้โดยถูกต้องเที่ยงตรง เพื่ออำนวยความสะดวกธรรมให้แก่ประชาชนทั่วหน้า และรักษาความสุจริต ความเป็นธรรม ความสงบสุขในแผ่นดิน ในการนี้ ท่านทั้งหลายมักจะถูกปิดบังอำพราง หรือบิดเบือนให้เข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา ด้วยคำเท็จ ด้วยการหลีกเลียงแก้ตัวโดยเพทุบายต่างๆของผู้กระทำผิด ซึ่งต้องการเอาตัวรอดและของผู้ต้องการเบียดบังเอาผลประโยชน์นานาประการ จึงยอมทำให้แต่ละคนต้องตรากตรำจำเจอยู่กับปัญหาหนักใจ หนักสมอง สารพัด และมีความเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาตลอดปี จนอาจทำให้บางคนมีความคิดอ่านสับสน ระแวงสงสัย โกรธง่าย มองคนไปในแง่ลบ และที่สุดอาจวินิจฉัยกรณีต่างๆ ผิดไปอย่างตรงข้ามได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้น ตำรวจจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหนักแน่นทั้งทางกาย ทางวาจา และสำคัญสุดคือทางความคิดจิตใจ นายตำรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้ว หรือเป็นนายตำรวจสำเร็จใหม่ จำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง โดยพยายามปลูกฝังบำรุงความเข้มแข็งหนักแน่นให้เกิดขึ้นสมบูรณ์ในความคิดอ่าน ตั้งตัวตั้งใจให้เป็นกลาง ไม่หวั่นไหว ไม่สะทกสะเทือนด้วยอคติความลำเอียงด้วยความโกรธความหลง รวมทั้งอามิสเครื่องล่อใจทั้งปวง อันเป็นต้นเหตุใหญ่ที่มักทำให้บุคคลเสียความเป็นกลาง และเสียคน ถ้าควบคุมรักษาใจให้หนักแน่นเป็นกลางได้สำเร็จ ความคิดพิจารณา ก็จะกระจ่างชัด จะวินิจฉัยตัดสินกรณีต่างๆ ก็สามารถกระทำได้ตรงไปตรงมาตามเป็นจริงอย่างกล้าหาญ มั่นใจ และภาคภูมิใจ ความฝึกใจให้พร้อมดังนี้ยังเป็นรากฐานรองรับประคับประคอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างไม่ได้โดยราบรื่น จนบรรลุความสำเร็จความเจริญในราชการในที่สุด

ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความปลอดอกภัยในกาลทุกเมื่อ และให้ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองทั้งในการครองชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน สามารถที่จะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ  
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษณาริปีต้แแก้  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่๑  
พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษแแก้  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๖  
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษาริปีต้แแก้  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๗

ณ อาคารใหม่ สวนอําพร

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๘

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษณาริปีต้แแก้ เข็มสันติพิทักษแแก้ และเข็มพิทักษาริปีต้แแก้ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน อันเป็นหน้าที่สำคัญโดยตรงของตำรวจนั้น เห็นกันอยู่ว่ามีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องด้วยบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์หลายๆอย่างทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ เป็นเหตุทำให้คนบางคนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์และความพอใจของตน จนไม่คำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น จึงพากันละเลยจริยธรรมและระเบียบแบบแผนอันดีงาม ก่ออาชญากรรม ความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิดและเบียดเบียนกันด้วยวิธีการต่างๆ ถึงอย่างไรก็ตาม การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจ ไม่มีเหตุข้ออ้างใดๆที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนจึงจะต้องพยายามกระทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไปให้สมบูรณ์ ในการนี้ ขอให้แต่ละคนตั้งใจนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ความกล้าแข็งอดทน และความสุจริตเที่ยงตรง เข้าระงับเหตุร้ายและคลี่คลายบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ พร้อมทั้งระลึกไว้เสมอว่า ความทุกขร้อนของประชาชนคือความทุกขร้อนของตนเอง และการขจัดความเดือดร้อนของผู้อื่นนั้น แท้จริงคือการขจัดความเดือดร้อนของตนเอง

ขออำนาจแห่งเจตนาคี ที่ตั้งใจจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนร่วมของประเทศและประชาชน จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน ให้มีความสุขความสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน และมีพลังกาย พลังใจ พลังปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป สมตามความมุ่งประสงค์ทุกประการ

## พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตยแก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๒

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๗

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๘

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตย เข็มสันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ปัจจุบันนี้มีเหตุหลายอย่างทำให้ตำรวจต้องรับภาระหนักยิ่งขึ้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการต่อต้านศัตรูผู้บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติในรูปต่างๆ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง และต้องรู้จักใช้ความรู้ความสามารถนั้นอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว ทางด้านจิตใจ ตำรวจก็จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งถึงขนาด เพื่อจักได้สามารถอดทนและอดกลั้นต่อความยากลำบากทุกอย่างรวมทั้งอาภิสเครื่องเขี้ยววนให้ประพฤติผิตต่อหน้าที่ด้วย มิฉะนั้น จะไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตำรวจไว้ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้

การทำคามดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทางทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว ตำรวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ที่จะสร้างเสริมและสั่งสมรักษาความดีให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และสำคัญที่สุด จะต้องกระทำความดีนี้ให้พร้อมทั่วกันทุกฝ่ายทุก



คนด้วย จึงจะบังเกิดประสิทธิผล ช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและเป็นปรกติสุขมั่นคงได้ ตรงข้าม ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน หรือพากันละเลยไม่รักษาความดีแล้วความยุ่งยากกระส่ำระสายก็จะตามมา จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทุกคนนำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจักได้ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้สมควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ทุกๆท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสวัสดิ์ถึงทั้งกัน

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี  
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปัตย์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๘, ๙

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์นาธิปัตย์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๙

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปัตย์ เข็มสันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษ์นาธิปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้ ตำรวจนั้นต้องถือว่าเป็นที่พึงสำคัญของประชาชน ในด้านอำนวยความสะดวกปลอดภัยและความยุติธรรมเที่ยงตรง ดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง ทั้งทางวิชาการปฏิบัติการ และการคิดอ่านด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง นอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้ว ทางด้านจิตใจและคุณธรรม ก็จำเป็นต้องฝึกฝนอบรมเป็นพิเศษ ให้มั่นคงและแข็งแกร่งถึงขนาดด้วย เพื่อจักได้สามารถอดทนต่อความยากลำบาก และอดกลั้นต่ออามิสเครื่องล่อใจนานาประการ มิฉะนั้น จะไม่อาจรักษาความสุจริตและวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือคุณค่าของตำรวจ ให้คงอยู่อย่างเหนียวแน่นตลอดไปได้ ในเรื่องการรักษาคุณงามความดีนั้น ทุกคนจำต้องระลึกไว้เป็นนิตย์ว่า การทำดี ถึงหากจะทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะเพิ่มพูนขึ้นทำลายความดีทั้งปวงลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทันรู้ตัว ตำรวจจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสั่งสมความดี ทั้งต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบคุณภาพของตนอยู่เสมอๆ ว่ายังบริบูรณ์อยู่หรือวิปริตบกพร่องไปประการใด แล้วรีบปฏิบัติแก้ไขให้ทันการณ์ ประการสำคัญการสร้างคุณเดีนี้จะต้องทำให้พร้อมกันทั่วทุกคน จึงจะเกิดผลที่ทรงประสิทธิธิภาพ ช่วยบ้านเมืองและประชาชนให้มีความปรกติร่มเย็นได้ จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทั้งหลายคิดพิจารณาให้เห็นชัด เพื่อสามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองส่วนรวมด้วยดีตลอดไป

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิต มีความปลอดภัยและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ ทั้งขอให้ทุกๆท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญสวัสดิ์จงทั้งกัน

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี  
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๐

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตย แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔,๕

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสนธิพิทักษ์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๐,๑๑

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ธิปไตยแก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๐

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๑

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ ร้อยตำรวจผู้สำเร็จการศึกษา  
ชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตย เข็มสนธิพิทักษ์  
และเข็มพิทักษ์ธิปไตย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ  
และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ บาง  
ทีก็ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็ต้อง  
ใช้ความเข้มงวดเด็ดขาด ในการควบคุมบารบารบทุจริตชนและการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะทำ  
หน้าที่โดยทางเมตตาเกื้อกูลหรือเข้มงวดกวดขันก็ตาม ตำรวจจะต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้ได้ผลตรงตาม  
เป้าหมาย คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ อย่าให้ถูกมอง  
ว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ เบียดเบียนประชาชน หรือลบล้างทำลายความเป็นธรรมเสียเอง  
เป็นอันขาด มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาภาพพจน์ คุณค่า และเกียรติศักดิ์ตำรวจไว้ได้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ของ  
ตำรวจได้อย่างสมบูรณ์นั้น เบื้องต้นจะต้องมีใจที่เป็นธรรม คือมีความคิดจิตใจที่สุจริต หนักแน่นเที่ยงตรง  
รู้จักผิดชอบ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ ประการที่สอง ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ  
ประการที่สาม ต้องมีความเพียรพยายามไม่ขาดสาย ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถและความฉลาด ให้เป็น  
ประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุด ประการสำคัญ เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าที่ จะต้อง  
ร่วมกันคิดพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยหลักวิชาและปัญญาอันรอบคอบสุขุม ให้จันเห็นปัญหาอย่างแจ่มชัดทุกครั้ง  
ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้โดยถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้งานเกิดผลดีแก่งาน แก่ส่วนรวมและแก่ตนเองได้  
ครบถ้วน ความจริงหลักการ ที่กล่าวนี้ เป็นหลักการที่ตำรวจส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติอยู่เป็นปรกติ และได้รับความ  
ความสำเร็จอันงดงามมามากแล้ว ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไปเพื่อความเจริญมั่นคงของตน

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความปลอดภัยในทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อ  
และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่งขึ้นไป

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๑

พระราชทานประกาศนียบัตรเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๖, ๗

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสนธิพื้ทักษ์ แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๒, ๑๓

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชาติปิตย์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๑

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๒

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร กับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย เข็มสนธิพื้ทักษ์ และเข็มพื้ทักษ์ชาติปิตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง งานในหน้าที่จึงเต็มไปด้วยปัญหาข้อขัดแย้งนานาชนิดที่จะต้องวินิจฉัยตัดสิน รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม จำเป็นที่ตำรวจทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรง และหนักแน่น มั่นคงเป็นพิเศษ เพื่อเผชิญกับภารกิจอันยากลำบากนั้น

ตำรวจที่แท้ จะต้องมีความรับผิดชอบ ความสุจริตเป็นธรรม ในการกระทำ คำพูด และความคิดเสมอ จะต้องรักษาความกล้า ความอดุสาหะ และความอดทนเสียสละไว้มิให้เสื่อมถอย จะต้องระมัดระวัง ควบคุมสติ ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ ให้ได้ตลอดเวลา ทั้งต้องฝึกฝนอบรมความรู้และความคิดวินิจฉัย ให้เฉียบแหลมแจ่มใส พร้อมทั้งจะนำมาใช้ได้ทุกขณะ การระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอ ดังนี้ จักช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ว่าเป็นภาระยากลำบากนั้นได้สำเร็จ

นอกจากนี้ มีข้อที่ใครจะเตือนว่า อุปสรรคสำคัญของการทำงานก็คือ ความท้อถอย และความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความสามารถในตนกับทั้งความที่เยวตรงต่อหน้าที่อย่างร้ายกาจ ในข้อนี้ ขอให้แต่ละคนระลึกว่า ตำรวจจะยอมแพ้แก่ความยากลำบาก แก่ความชั่วและคนชั่วไม่ได้ ตรงกันข้าม

จะต้องมีความมั่นใจว่า ถ้าตำรวจทำตัวให้เป็นผู้สุจริตเที่ยงธรรมได้แท้จริง ก็จะอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าผู้ทุจริต และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์

ขอให้นายตำรวจทุกคนผู้มีความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนร่วมของประเทศและประชาชน มีความปลอดภัย มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน และให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๒

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตยแก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๘

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๔,๑๕

และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชาติปิตยแก่

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๒

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๓

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย เข็มสันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษ์ชาติปิตย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในวาระนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและส่วนรวม นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง พร้อมทั้งมีอำนาจในการจับกุมคุมขัง สอบสวน และปราบปราม ดังนั้น ผู้เป็นตำรวจจึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมที่ดีและเข้มงวด ให้มีความรู้จริงสามารถจริงครบถ้วนทุกด้าน และประการสำคัญที่สุด จะต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรงจริงจัง ด้วยความฉลาดรอบคอบประกอบด้วยเหตุผล และด้วยความสำรวมระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ทั้งไม่ปล่อยให้ผู้อื่นแอบแฝงใช้อำนาจของตนและไม่ยอมตนเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใด ที่จะบังคับหรือหลอกล่อให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม เมื่อทำได้ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และอำนาจที่ตำรวจแต่ละคนมีอยู่ ย่อมจะบังเกิดประโยชน์แก่ภารกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าในราชการ และทำให้สถาบันตำรวจบริสุทธิ์มั่นคง เป็นที่เชื่อถือได้สนิทว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้แท้เที่ยงทุกเมื่อ

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ในกายใจ มีความปลอดภัยและชัยชนะในที่ทั้งปวง เพื่อสามารถปฏิบัติงานสร้างเกียรติคุณและความเจริญให้แก่ตนและสถาบันตำรวจไทยได้สมตามที่ตั้งใจ ทั้งขอให้ประสบความสำเร็จ ความสุขและความรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี  
 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓  
 พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปัตย์แก่  
 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๙  
 พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่  
 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๖  
 พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์แก่  
 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๓  
 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจเร่งรัด ชุดที่ ๑,๒  
 และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดน ชุดที่ ๑๑  
 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  
 วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียน  
 นายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร กับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปัตย์ เข็มสันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษ์ชาติ  
 ปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ และ  
 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้  
 ตำรวจในปัจจุบันนี้มีหน้าที่มากมายและกว้างขวาง ยากจะกล่าวได้ทั่วถึง และหน้าที่สำคัญที่สุด  
 ประการหนึ่ง ก็คือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆแล้ววินิจฉัยตัดสินให้ได้โดยถูกต้องเที่ยงตรง  
 เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วหน้า และรักษาความสุจริตกับทั้งความสงบสุขในแผ่นดินให้ดำรง  
 ถาวร ในกรณีนี้ ท่านทั้งหลายมักจะถูกปิดบังอำพราง หรือบิดเบือนให้ไขว้เขวอยู่ตลอดเวลาด้วยคำเท็จและ  
 เพทุบายนานาของผู้กระทำผิด จนอาจทำให้บางคนเกิดความคิดอ่านสับสน ระแวงสงสัย โกรธง่าย มองเรื่อง  
 มองบุคคลด้วยอคติ ซึ่งลงท้ายจะทำให้วินิจฉัยกรณีต่างๆ ผิดไปอย่างตรงกันข้ามได้ง่ายๆ ฉะนั้น ตำรวจจึง  
 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนตนให้มีความหนักแน่น ทั้งในกาย ในวาจา และสำคัญที่สุดคือในความคิดจิตใจ  
 นายตำรวจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับใด จะต้องฝึกควบคุมจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นในความ  
 เป็นกลาง มิให้หวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนไปกับความโกรธ ความหลง และอคติ ความคิดพิจารณาของแต่ละคนก็  
 จะกระจ่างแจ่มใสสามารถวินิจฉัยตัดสินกรณีทั้งปวงได้ตรงไปตรงมาตามเป็นจริง ด้วยความกล้าหาญ มั่นใจ  
 และภาคภูมิใจที่ฝึกฝนให้เข้มแข็งและเที่ยงตรงแล้วนี้ ยังจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับรองรับและส่งเสริม

การปฏิบัติภาระหน้าที่ ให้ก้าวหน้าไปโดยราบรื่นและบรรลุความสำเร็จความเจริญ อันเป็นเป้าหมายอีกโสด  
หนึ่งด้วย

ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของ  
บ้านเมืองและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ และให้ประสบความสำเร็จ  
กับทั้งความมั่นคงรุ่งเรืองในชีวิตและในราชการ สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจ  
ไทย ให้ดำรงวัฒนาสืบไปตลอดชั่วกาลนาน



## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี  
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตยแก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๐

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๗  
และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์แก่  
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ ๑๔

ฝ่ายอำนวยการตำรวจเร่งรัด ชุดที่ ๓,๔,๕

ฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) ชุดที่๒

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จ  
การศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักซ์ชนาธิปไตย เข็ม  
สันติพิทักษ์ และเข็มพิทักษ์ชาติปัตย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตร  
ผู้กำกับการ และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความ  
ความสำเร็จในครั้งนี้

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ บาง  
ทีก็ต้องใช้ความเมตตาอารีและเสียสละอย่างสูง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่บางทีก็  
ต้องใช้ความเข้มงวดเด็ดขาด ในการควบคุมบารามทุจริตชน และการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะ  
จะทำหน้าที่โดยทางเมตตาเกื้อกูลหรือเข้มงวดกวดขันก็ตาม ตำรวจจะต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้ได้ผลตรง  
ตามเป้าหมาย คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข และเป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมอยู่เสมอ อย่าให้ถูก  
มองว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ เบียดเบียนประชาชน หรือลบล้างทำลายความเป็นธรรมเสีย  
เองเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาคุณค่า และเกียรติศักดิ์ของตำรวจไว้ได้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ของตำรวจ  
ได้อย่างสมบูรณ์นั้น จึงต้องผ่านการศึกษาดำเนินหลักสูตรที่ทำให้เรียนรู้วิชาการรอบด้าน และสามารถนำ  
วิชาการทั้งนั้นมาประยุกต์ใช้ได้โดยสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ ทั้งต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำหน้าที่ด้วยความ  
เสียสละหนักแน่น ด้วยความมีสติรอบคอบ ประกอบพร้อมด้วยระเบียบวินัย ถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้

ความสามารถครบถ้วนดังกล่าว และมีวิจารณ์ญาณอันถูกต้องว่าเมื่อใดจะใช้ความเมตตาอารี หรือความเข้มงวดเด็ดขาดในหน้าที่ ก็จะเป็นนายตำรวจที่ดีมีเกียรติศักดิ์ได้

ด้วยอำนาจความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน ให้มีความสุขสวัสดิ์ในที่ทุกสถาน ให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา อันเข้มแข็งสมบูรณ์ ที่จะสร้างเกียรติคุณ แก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทย ให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไปได้ตามความประสงค์ทุกประการ

**พระราชโฆษาท**  
**ในพิธีพระทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด**  
**จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๖**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง อันเป็นหน้าที่สำคัญของตำรวจนั้น ปัจจุบันมีความยุ่งยากและปัญหา มาก เพราะบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา จนทำให้คนส่วนหนึ่งซึ่งปรับตัวไม่ทัน กลัปกกลายเป็นคนที่คิดเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนกันมาก แล้วพากันก่ออาชญากรรม รวมทั้งการละเมิด ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาการและวิธีต่างๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไร การระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่แท้ๆ ของตำรวจ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยงหรือขอผ่อนปรนเป็นอย่างอื่นได้ ทุกคนจึงจะต้องมูมานะกระทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความสำนึกตระหนักรู้เสมอ ว่าหน้าที่รักษาความสงบมั่นคงในบ้านเมืองนั้น จำเป็นที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องทำร่วมกันให้พร้อมโดยประสานสอดคล้องและสนับสนุนส่งเสริมกัน เพราะหากต่างคนต่างทำ จะสำเร็จผลโดยยาก ช้ำร้าย ถ้าต่างคนต่างหลีกเลี่ยง หรือปล่อยปละละเว้น ก็จะเท่ากับร่วมกันก่อปัญหาให้ยิ่งพอกพูนขึ้น และนำพาส่วนรวมไปสู่ความเสื่อมสลายเร็วเข้า ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นท่านทั้งหลายเป็นนายตำรวจที่ดี ที่เป็นผู้ตั้งใจพยายามใช้ความรู้ความสามารถ และหลักวิชาทั้งปวง ด้วยความฉลาดรอบคอบ กล้าหาญ สุจริต เทียงตรง และประสบความสำเร็จอันงดงามในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง

ด้วยอำนาจความตั้งใจจริง ที่จะอุทิศตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความสุข ความสวัสดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตราชการ ทั้งสามารถสร้างสรรค์เกียรติคุณให้แก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทยได้สมบูรณ์บริบูรณ์สมตามความประสงค์ทุกประการ

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๒,๑๓

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๙,๒๐

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๗

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร กับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย และเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง และหลักสูตรผู้กำกับการ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

ผู้ที่เข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดีกันทุกคน ว่างานในหน้าที่ของตำรวจนั้นเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด ทั้งยังมีภัยอันตรายที่จะต้องพาตัวเข้าเสี่ยงอีกเป็นอันมาก ในภารกิจและสถานการณ์ที่ล่อแหลมทั้งปวง ตำรวจทุกคนจึงต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงและหนักแน่นเป็นพิเศษ ในอันจะรักษาความสุจริตและถูกต้องไว้ทุกเมื่อ ด้วยความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ และด้วยสติปัญญาความรู้เท่าทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังจะต้องฝึกฝนความรู้ความคิดวินิจฉัยของตนให้กระจ่างแจ่มชัด พร้อมทั้งจะนำมาใช้การให้ได้ทุกขณะ ความระมัดระวังตั้งใจและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอตั้งนี้ จะช่วยประคับประคองและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภาระยากลำบากได้สำเร็จ

อีกประการหนึ่ง ใครจะเตือนว่า อุปสรรคสำคัญในการทำงานก็คือความท้อถอยและความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนความฉลาดสามารถในตนเองกับทั้งความเที่ยงตรงต่อหน้าที่อย่างร้ายกาจในเรื่องนี้ ขอให้แต่ละคนระลึกว่า ตำรวจนั้นเป็นฝ่ายที่ตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ย่อมอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าผู้ทำผิด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมบูรณ์ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีทุจริตชนคนใดจะเอาชนะความดีและความสามารถของตำรวจได้

ด้วยอำนาจแห่งความสุจริตและความตั้งใจจริง ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมของประเทศและประชาชน ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยในกาลทุกเมื่อ และให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิต ทั้งในหน้าที่การงาน สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ให้งามเด่นและดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน

## พระบรมราชาโฆวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๗

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตยแก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๔

พระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มสันติพิทักษ์แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๒๑,๒๒,๒๓

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๘

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร กับเข็มพื้ทักษ์ชนาธิปไตย และเข็มสันติพิทักษ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้

ตำรวจนั้นต้องถือว่าเป็นที่พึ่งที่สำคัญของประชาชน ในด้านอำนวยความสะดวกปลอดภัยและความยุติธรรมเที่ยงตรง ดังนี้ ตำรวจแต่ละคนจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูงทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ ทั้งต้องฝึกฝนอบรมด้านจิตใจและคุณธรรมให้มั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อจักได้สามารถอดทนต่อความยากลำบากและอดกลั้นต่ออามิสเครื่องล่อใจนานาประการ มิฉะนั้น จะไม่อาจรักษาความสุจริตและวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือคุณค่าของตำรวจ ให้คงอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นตลอดไปได้ ท่านทั้งปวงต่างผ่านการศึกษาอบรมมาดีและครบถ้วนทุกๆทาง ทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่โดยถ่องแท้แน่นอนแล้ว ขอให้พยายามนำความรู้ความสามารถทั้งมวลที่มีอยู่ มาอำนวยความสะดวกความยุติธรรมแก่คนทุกคน ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และสุจริต โดยอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลักปฏิบัติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจว่าตำรวจนั้นคือหลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน ที่ทุกคนจะเชื่อใจและยกย่องนับถือได้เต็มภาคภูมิ

ขออำนาจแห่งเจตนาดี ที่ตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม จงบันดาลให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่ราชการ สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตน แก่สถาบันตำรวจไทย ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘**  
**และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็ม**  
**แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๙**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรกับเข็มพิทักษ์ชนาธิปไตย และเข็มสันติพิทักษ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง และหลักสูตรผู้กำกับในวาระนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ทุกวันนี้ มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆขึ้นมากมาย ทำให้ตำรวจต้องรับภาระหนักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านปฏิบัติการสูงแล้ว ยังจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งถึงขนาดด้วย จึงจะสามารถอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากรวมทั้งอาภิสเครื่องเขี้ยววนให้ประพฤติผิตต่อหน้าที่ มิฉะนั้นจะไม่อาจรักษาความสุจริตยุติธรรมและวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตำรวจไว้ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้ ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงของตำรวจ ชื่อว่าผ่านการศึกษาอบรมมาดีและครบถ้วนทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่โดยถ่องแท้แน่นอนแล้ว ขอให้พยายามนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ มาอำนวยความสะดวกแก่คนทุกคน ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และสุจริต โดยอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดี เป็นหลักพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ตำรวจนั้นคือหลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชน ที่ทุกคนจะเชื่อถือและไว้วางใจได้สนิท

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิงทั่วกัน

**พระบรมราชาโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙**  
**ณ อาคารใหม่สวนอัมพร**  
**วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง งานในหน้าที่จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากที่จะต้องตรากตรำปฏิบัติและมากไปด้วยปัญหายุ่งยากนานาชนิดที่จะต้องขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบที่จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม ด้วยเหตุนี้ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิและอำนาจทางกฎหมายให้ เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต ผู้เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิพิเศษของตนดังกล่าวแล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และมีสติยั้งคิดสูง ที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ถ้าทำได้ดังนี้ งานทุกอย่างก็จะดำเนินไปโดยราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จที่ถูกต้องสมบูรณ์ ช่วยให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตนและส่วนรวม จึงขอให้นายตำรวจทุกคนนำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจักได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ให้มีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อ และให้ความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่งขึ้นไป

**พระบรมราชาโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ๙ เมษายน ๒๕๔๑**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีก  
 รุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และจะเข้ารับ  
 ตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติในราชการต่อไป

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการสอดส่องดูแลทุกซ  
 สุขและเกือบทุกประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังหมายถึงการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องของกฎหมาย รวมทั้งการ  
 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิดด้วย หน้าที่ทั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก ซึ่งหากกระทำได้ดีครบถ้วน  
 ก็จะเป็นความสำเร็จ ความดี ความเจริญอย่างยิ่ง แก่ตัวตำรวจเองและสถาบันตำรวจไทย แต่การที่จะปฏิบัติ  
 หน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์ดังนั้นไม่่ง่ายนัก เหตุเพราะเป็นงานหนักและยากยิ่ง จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและ  
 ความอดทนเสียสละเป็นอย่างสูง ทั้งต้องอาศัยความร่วมมือด้วยดีจากบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอีกมากมาย ตำรวจจึง  
 ต้องชวนช่วยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ให้มาก หมั่นฝึกฝนอบรมกายใจให้แข็งแกร่งมั่นคงอยู่เสมอ  
 และต้องพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกฝ่ายให้ได้ สำคัญที่สุด ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน  
 ทุกระดับ จะต้องยึดมั่นในหลักการและเหตุผล ความถูกต้องเป็นธรรมและระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจอยู่ในความ  
 เป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง จึงขอให้นายตำรวจทุกคน  
 นำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจักได้ประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ใ้ควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์  
 สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และ  
 ขอให้ทุกๆท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์จงทั่วกัน



**พระบรมราชาโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑**  
**ณ อาคารใหม่สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ตำรวจทำหน้าที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องพิทักษ์รักษาความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง ต้องช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคลและส่วนรวม เชื่อว่า ขณะนี้ท่านทั้งหลายต่างมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและมีจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและเที่ยงตรง ให้ได้ผลดีที่สุด แต่ต่อไป เมื่อตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่แปลกเปลี่ยนไป ต้องเผชิญกับความลำบากตรากตรำและสิ่งล่อใจต่างๆ อาจคลายจากอุดมคติและความสุจริตใจ ทำให้หลงผิดทำผิดได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด และในสถานการณ์อย่างไร ท่านทั้งหลายจะต้องรักษาอุดมคติและหลักการเดิมไว้ให้มั่นคงเหนียวแน่น และปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมั่นใจและมีสติควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าให้พลาดพลั้งถลำไปในทางเสื่อมได้ เพราะความหลงผิดทำผิดนั้น นอกจากจะทำลายชื่อเสียงเกียรติยศและคุณความดีที่เคยสร้างสมมาในอดีต และทำลายปัจจุบันตลอดถึงอนาคตของตนให้หมดสิ้นลงแล้ว ยังเป็นภัยแก่ประชาชนและบ้านเมืองอย่างร้ายแรงด้วย จึงขอให้นายตำรวจทั้งหลายคิดพิจารณาให้เห็นชัด เพื่อสามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ยั่งยืนตลอดไป

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์ทั่วกัน

**พระบรมราชาโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๓**

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ตำรวจนั้นต้องถือว่าเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชน ในด้านอำนวยความสะดวกปลอดภัยและความยุติธรรมเที่ยงตรง ดังนี้ จึงจำเป็นที่ตำรวจทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ได้ผลครบถ้วนตรงตามเป้าหมาย และปฏิบัติตัวให้ดีให้สมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเขายกย่อง ในงานนี้ มีหลักปฏิบัติที่สำคัญอยู่บางข้อ ที่ใครจะเสนอแนะให้ท่านไว้พิจารณา ข้อแรก ไม่ว่าจะทำอะไรงานใด ต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความสุจริตเที่ยงตรงต่อหน้าที่ ข้อสอง จะต้องใช้หลักวิชาเหตุผลความถูกต้อง และความคิดไตร่ตรองที่รอบคอบ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและชี้แนะแนวทางปฏิบัติ อยู่เสมอ ข้อสาม ให้ถือว่างานทุกด้านทุกสิ่งย่อมพึ่งพิงอาศัยกันอยู่ จึงต้องรู้จักประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเฉลียวฉลาด ด้วยความเป็นมิตรและความเมตตาปรองดองกัน ถ้าถือปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงได้อย่างแน่นอน

ขออวยพรให้ตำรวจทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ และความสมประสงค์ในสิ่งที่พึงปรารถนาจงทั่วกัน

**พระบรมราชาโฆวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

บ้านเมืองเราเวลานี้ เห็นกันว่ามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและทางสังคมอยู่ไม่น้อย สภาพเช่นนี้ ทำให้เกิดภาระหนักและยากลำบากยิ่งขึ้น ในการรักษาสวัสดิภาพของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นหน้าที่โดยแท้จริงของตำรวจทุกคน ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกเลี่ยง หรือขอผ่อนปรนเป็นอย่างอื่นได้ ท่านทั้งหลายผู้สมัครใจเข้ามาเป็นตำรวจย่อมทราบดี และต่างได้รับการฝึกฝนให้พร้อมเพื่อหน้าที่อันยากลำบากนั้นแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนา และจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้ผลดีที่สุด ทุกคนจึงควรจะได้รักษาจิตใจนี้ไว้ให้มั่นคง และพยายามใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาอำนวยความสะดวกสงบและความยุติธรรมแก่คนทุกคน ด้วยความสุจริตเข้มแข็งและเสียสละ โดยอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดีเป็นหลัก เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าทำได้ดังนี้ งานทุกอย่างที่ว่ายากลำบากยากยิ่งก็จะดำเนินไปโดยราบรื่นและบรรลุผลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอให้ตำรวจทุกคนคิดพิจารณาให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อจักได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้ควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกนาย ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์ทั่วกัน

พระบรมราชาโฆวาท  
ในพิธีสวนสนาม  
ในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี  
ณ ลานฝึกศรียานนท์  
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

---

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานอันสำคัญของท่านทั้งหลาย เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาครบ ๑๐๐ ปี ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน ทั้งขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริง

ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือต้องทำหน้าที่ทั้งด้านการปกครองคอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำความผิด รวมทั้งการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหามานานและต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จได้ครบถ้วน จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนได้ภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติยิ่งนี้ และตั้งปณิธานให้แน่วแน่ ที่จะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกด้าน ทุกระดับ ให้บรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของชาติไทยเรา

ขออวยพรให้ตำรวจทุกคน มีความเข้มแข็งแกร่งทั้งด้วยกายด้วยใจ สามารถสร้างสรรค์เกียรติคุณและความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ตนแก่สถาบันตำรวจไทยได้ สมตามความตั้งใจปรารถนาทุกประการ

**พระบรมราโชวาท**  
**ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี**  
**ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ**  
**ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔**  
**ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร**  
**วัน พุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕**

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้ที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และจะได้เข้ารับตำแหน่งอันมีเกียรติในราชการต่อไป

นายตำรวจนั้นถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือน แต่ที่ได้รับกระบี่ ก็เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบกว้างขวางมาก ทางราชการจึงมอบอาวุธหรืออำนาจให้ควบคุมกำกับหน้าที่สำหรับเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน เมื่ออำนาจและหน้าที่มีอยู่ดังนี้ ทุกคนจึงต้องระมัดระวังใช้อำนาจที่มีอยู่ให้ถูกต้องตรงตามหน้าที่ คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม มิใช่ใช้ไปในการแสวงหาผลประโยชน์เบียดเบียนประชาชน หรือลบล้างทำลายความเป็นธรรมเสียเอง อำนาจของท่านจึงจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และงานทุกอย่างในหน้าที่ก็จะบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้นายตำรวจทุกคนนำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้อำนาจ และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดิ์ด้วยกัน

## พระบรมราชาโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี

ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

งานของตำรวจนั้นเป็นงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และความสำเร็จในภารกิจทั้งปวง ต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ตำรวจจึงต้องทำตัวให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน ทั้งในการประพฤติตัวและการปฏิบัติงาน หมายความว่า ตำรวจจะต้องระมัดระวังประพฤติตัวให้ดี ให้อยู่ในศีลในธรรม และปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร นอกจากนี้ การใดที่ตำรวจมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้ จะต้องถือเป็นภาระที่จะต้องลงมือกระทำทันที ในทุกที่ทุกโอกาส เมื่อตำรวจประพฤติดีปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ประชาชนก็จะเกิดความศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ ภาระหน้าที่ของตำรวจที่ว่าหนักและยากลำบากทั้งกายใจนั้น ก็จะเบาขึ้น ง่ายขึ้น จึงขอให้ตำรวจทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้จักได้สามารถประพฤติดีปฏิบัติงาน ให้สำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ แก่ตน แก่งาน แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสวัสดิมีชัย จงทุกเมื่อทั่วกัน

สำเนา  
พระบรมราโชวาท  
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙  
ณ ศาลาดุสิตาลัย  
วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

---

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง  
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญา  
บัตร

ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง  
ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน  
สุดแต่การใช้ ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เทียงตรงอยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช่อำนาจที่มีอยู่  
ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ  
เป็นประโยชน์ คือเป็นการรักษาความสงบสุขปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม จึงขอให้ท่าน  
ทั้งหลายได้คิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ จะได้สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สำเร็จผลโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ ทั้งในชีวิต  
และในหน้าที่การงาน จงทุกเมื่อทั่วกัน

สำเนา  
พระบรมราโชวาท  
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  
ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล  
วันพุธ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง  
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญา  
บัตร

นายตำรวจนั้นเป็นผู้มีอำนาจ มีเกียรติ และมีความรับผิดชอบสูง เพราะเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการ  
พิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและ  
ประชาชน การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จด้วยดีได้ นอกจากนายตำรวจจะต้องมีขีดความรู้  
ความสามารถสูงแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีด้วย เพราะฉะนั้น นายตำรวจทุก  
คนจึงต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี และต้องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง  
ทั่วถึง ด้วยการแบ่งปันอำนาจ ความรับผิดชอบ ความดีความชอบที่มี ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ความรู้  
ความสามารถ และผลสำเร็จของงาน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือในผู้นำและมั่นใจว่างานที่ทำจะไม่  
เหน็ดเหนื่อยสูญเปล่า ก็จะทำให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง งานทุกส่วนของ  
ตำรวจก็จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจแต่ละคนก็จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประชาชนก็จะ  
อยู่เย็นเป็นสุข และประเทศชาติก็จะมี ความมั่นคงได้อย่างแน่นอน

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง  
ความสวัสดิมีชัย จงทุกเมื่อเทอภา